

Nhận định về tổng quan hoạt động của hệ thống ngân hàng (NH), các chuyên gia cho rằng, cái được lớn nhất là đã khẳng định được vị thế, vai trò trong ổn định kinh tế vĩ mô, đóng góp tích cực cho phát triển nền kinh tế đất nước. Quy mô các NH phát triển nhanh, năm 2000 có 89 NH thì nay đã có 120 NH; quy mô tài sản tăng mạnh, bình quân đạt 30%/năm, đến nay đã đạt trên 3.593.883 tỷ đồng, tăng gấp 11,4 lần năm 2000, tương đương 133,8% GDP năm 2010; trong những năm gần đây, hoạt động của các NH đã an toàn, hiệu quả, chuyên nghiệp hơn; hệ số an toàn được cải thiện từ mức dưới chuẩn quốc tế (dưới 8%) trong giai đoạn 2000-2005, đến cuối năm 2010 hệ số đó đã đạt mức 11,2%; năng lực cạnh tranh đã tăng rõ rệt, thể hiện tiêu chí quy mô vốn tăng nhanh; chất lượng dịch vụ được nâng cao; mức độ thâm nhập thị trường tăng nhanh; cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống kết nối phát triển rất nhanh.

Tuy nhiên, phát biểu tại hội thảo, các chuyên gia cho rằng, hệ thống NH hiện tại vẫn còn nhiều hạn chế, trong đó, hiệu quả của các chính sách trong việc duy trì ổn định tiền tệ chưa cao; việc sử dụng các công cụ chính sách còn bị động, lúng túng, chưa dự báo được những tác động từ môi trường kinh tế; phương pháp, công nghệ thanh kiểm tra còn lạc hậu. Các NH phát triển nhanh về số lượng nhưng không tương đồng về chất lượng, tốc độ tăng trưởng tiền gửi không theo kịp tăng trưởng tín dụng; năng lực tài chính, quản trị còn nhiều bất cập. Nguyên nhân của tình trạng trên là do tính độc lập của NHNN chưa cao; chính sách tiền tệ phải cùng lúc theo đuổi nhiều mục tiêu; chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa ở cả khâu hoạch định và thực thi; hệ thống văn bản pháp lý thiếu đồng bộ, chưa theo kịp thông lệ quốc tế và thực tế hoạt động; trong



Sử dụng công cụ chính sách tiền tệ vẫn bị động, lúng túng

Đó là nhận định của TS Nguyễn Thị Kim Thanh, Viện trưởng Viện Chiến lược ngân hàng tại hội thảo "Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước" do Viện Chiến lược phát triển, Bộ KH&ĐT tổ chức trong các ngày 6-7/4 tại Hà Nội.

 Bài & ảnh: **VIỆT TUẤN**

khí đó, nguồn nhân lực hạn chế cả chất lượng, số lượng; năng lực phân tích, dự báo tác động của chính sách đến diễn biến thị trường tiền tệ và các chỉ số kinh tế vĩ mô như: lạm phát, tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp đều yếu.

Vì vậy, theo các chuyên gia, mục tiêu trong giai đoạn 2011-2020 là phải phát triển toàn diện, an toàn, bền vững và hiện đại, theo đó phải đảm bảo tính cạnh tranh; lành mạnh, ổn định; tính minh bạch, công khai; khả năng tiếp cận dễ dàng và đảm bảo các yêu cầu hội nhập. Ở một góc độ khác, TS Nguyễn Thị Kim Thanh cho rằng, vấn đề cốt lõi là phải thu hút được nguồn tiền tiết kiệm gửi vào các TCTD, từ đó dẫn vốn sang các ngành kinh tế quan trọng. Muốn vậy, cần ổn định giá cả với tỷ lệ lạm phát thấp; tỷ lệ lãi suất thực đủ cao để thu hút người gửi tiền, nếu không hội đủ điều kiện đó, người dân sẽ bảo toàn tài sản bằng cách mua vàng, bất động sản, ngoại tệ. Với các NH, phải đảm bảo lòng tin vững chắc với công chúng, sản phẩm dịch vụ tài chính đa dạng; có chính sách bảo vệ người gửi tiền, người sử dụng

dịch vụ NH thông qua việc hoàn thiện hệ thống pháp lý, hệ thống bảo hiểm tiền gửi, các chính sách khuyến khích đầu tư dài hạn.

Ngoài ra, phải từng bước cơ cấu lại mô hình tổ chức NHNN, tạo lập bộ máy tinh gọn, chuyên môn hoá cao, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong quản lý điều hành; cải thiện nhanh hiệu quả hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; hình thành đồng bộ khuôn khổ pháp lý. Đối với các TCTD, cần phát triển theo hướng đa dạng hoá hình thức sở hữu, các loại hình hoạt động có năng lực cạnh tranh trên thị trường tài chính nội địa và quốc tế. Tái cơ cấu các NHTM có vốn nhà nước chi phối để nâng cao sức cạnh tranh, phát triển các NH này thành các định chế tài chính giữ vai trò chủ đạo trên thị trường. Đối với các NHTM cổ phần, cần đẩy quá trình tăng vốn, áp dụng nghiêm ngặt các quy định; tăng cường quản lý, xử lý các yếu kém; thiết lập phương án sáp nhập, chuyển đổi mô hình, thậm chí đóng cửa các NH nhỏ, không đủ điều kiện để đảm bảo các TCTD hoạt động hiệu quả trong điều kiện hội nhập ■